



ปีที่ 41 ฉบับที่ 134 วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสถาปนามหาวิทยาลัย 9 มกราคม นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 56 ในระหว่างวันที่ 9-14 มกราคม 2556 กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญให้ทานไฟและตักบาตร การทำบุญทอดผ้าป่าสร้างพระพุทธรูปหินขัด และการสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “ปฐมบทพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” พิธีสักการะเจ้าพ่อมหาชัย พิธีสถาปนารำลึก และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับหน่วยงานภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียงกัน ตามกำหนดการต่อไปนี้(เฉพาะวันที่ 9 มกราคม 2556)

เวลา 04.30 น.	พิธีทำบุญให้ทานไฟ ที่บริเวณถนนพุทธสิหิงค์วิถี(หมู่บ้านเชิงเขา)
เวลา 05.00 น.	พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ (56 รูป) ที่อาคารเกษตร (ใหม่)
เวลา 06.00 น.	พิธีตักบาตรพระสงฆ์ (56 รูป) ที่บริเวณสองฝั่งถนนพุทธสิหิงค์วิถี
เวลา 08.00 น.	พิธีสถาปนารำลึก ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย
เวลา 09.00 น.	พิธีสักการะเจ้าพ่อมหาชัย ที่ศาลเจ้าพ่อมหาชัย
เวลา 15.00 น.	แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรฯ

อนึ่งวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 มีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูปหินขัดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย พระพุทธรูปหินขัดองค์นี้ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จเพราะยังขาดปัจจัยอยู่อีกจำนวนหนึ่ง จึงได้บอกบุญเพื่อร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง ให้อุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒)

ตามที่สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัย ในอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรทุน วิจัยจากสำนักบริหาร โครงการฯ จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๑,๖๖๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้วิจัย	จำนวนเงิน
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ			
๑	ชนิดและการแพร่กระจายของปลาท้องถิ่นขนาดเล็ก ของพื้นที่ป่าสาकु นครศรีธรรมราช	นายสุริยะ จันท์แก้ว ๗๐% นางวรรณิณี จันท์แก้ว ๓๐%	๓๗๙,๐๐๐
๒	การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุม ของปะการังบริเวณหาดแม่น้ำเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีทางนิเวศวิทยา	นายอุทัย คูหาพงศ์ ๔๐% นายภุชณะเดช เจริญสุธาสินี ๓๐% นางมัลลิกา เจริญสุธาสินี ๓๐%	๑๓๒,๙๐๐
๓	ความหลากหลายของยุงในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ไข้เลือดออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช	นางศุภวรรณ พรหมเพรา ๑๐๐%	๑๓๒,๙๐๐
๔	การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายในพื้นที่ ชุ่มน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาวมณฑกา วีระพงศ์ ๗๐% นายดำรงศพันธ์ ใจท้าว ๒๐% นางสาวมลิมาศ จรรย์พงศ์ ๑๐%	๑๕๔,๘๐๐
๕	การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ การศึกษาแพร่กระจายและความหลากหลายของผัก พื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช	นางสาวเสาวภาคย์ เขาวนนะสิริธรรม ๑๐๐%	๑๓๒,๙๐๐
๖	การคัดเลือกเชื้อรา <i>Trichoderma</i> spp. เพื่อควบคุม โรคปื้นดำบนผลลองกอง (<i>Aglaia dookoo</i> Griff) โดย ชีววิธี	นางสาวโสภณา วงศ์ทอง ๘๐% นางสาวสุมาลี เลี่ยมทอง ๒๐%	๒๔๙,๐๖๕
รวมทั้งสิ้น			๑,๑๘๑,๖๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายฉัตรชัย ศุกระกาญจน์)

อธิการบดี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ 2556 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยก่อนงานเลี้ยงจะจัดประชุมอาจารย์เวลา 13.00 น. เสรีจลิน์การประชุมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวมมนุษยศาสตร์ฯ เวลา 16.00 – 20.00 น. ปีนี้ของรางวัลให้บุคลากรของคณะที่ลงทะเบียนจับฉลากแรกของขวัญเพียบ อาทิ จากคณบดี เงินสด 2,000, 1,500, 1,000 และของขวัญ 1 ชิ้น รองคณบดี 3 ท่าน เงินสดท่านละ 1,000 หัวหน้าสำนักงานคณบดี เงินสด 1,000 และของขวัญ 1 ชิ้น ว่าที่อธิการบดีคนใหม่ รศ. วิมล คำศรี เงินสด 2,000 รองอธิการบดี ดร. เอมอร สิทธิรักษ์ ของขวัญ 2 ชิ้น และยังมีของรางวัลจากผู้ทรงคุณวุฒิของคณะอีกหลายรางวัล (ด้านอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม พร้อมของที่ระลึกมอบแต่ทุกท่านที่ ร่วมงานนี้

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานสังสรรค์วัฒนธรรมสานสัมพันธ์กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้มีการแสดงดนตรีจากสาขาวิชาดนตรีตลอดงาน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ผศ.สมพร เรืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านงบประมาณพัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์ฟังรับ-ฟังจ่ายลักษณะ 3 มิติ ให้แก่นักวิชาการคอมฯ นักวิชาการโสตฯ ทุกหน่วยงาน เพื่อเป็นผู้ช่วยด้านเทคนิคให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่แผนของหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมขอขอบคุณบุคลากร สวท. ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลการอบรมเป็นอย่างดี



บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเจียรญา จังหวัดตรัง



บ.ก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัฏฐา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกิ่งกมล ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิกเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

ข่าวแรกขอแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติคนใหม่กันก่อน ซึ่งได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษาคนใหม่ ได้แก่ นายทักษกร สัมแบน หมายเลข 1 จากพรรคเพื่อนนักศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาชัยสารขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

แม้จะมีวาระรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเพียง 5 เดือน แต่รองฯ ประกอบ ใจมั่น ก็ตั้งเป้ามุ่งมั่นที่พัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้แก่สำนักงานอธิการบดีก้าวสู่ความเป็นเลิศหลายโครงการ อาทิ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ยกทีมสำนักงานอธิการบดีทั้งสามกอง (กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน) พร้อมทีมจากโครงการจัดตั้งบัณฑิตฯ ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบคุณภาพองค์การระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งต่างร่วมคิดร่วมทำกันอย่างลงตัว

โดยในการทำแผนฯ ครั้งนี้มีการทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 11 พ.ศ.2556-2560 ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2556 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2557 ทบทวนจัดทำกรอบอัตรากำลัง พ.ศ.2557-2560 ของสำนักงานอธิการบดี ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (OFI) สำนักงานอธิการบดี และปรับปรุง ทบทวนการประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556 การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และทบทวนการจัดข้อตกลง การปฏิบัติงาน (TOR) ของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ซึ่งวิทยากรของเรา (รองฯประกอบ) จัดเต็มทั้งสามวัน ในบรรยากาศที่เป็นกันเองสุดๆ

ทยอยออกกันมาไม่ขาดสาย งานวิจัยที่ได้ทุนภายใน (กองทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา มีถึงสามชื่อเรื่องแต่ละเรื่องล้วนแต่นำออกไปเผยแพร่หรือเขียนบทความจากการวิจัยเพื่อลงวารสารระดับชาติ

เรื่องแรก “การสร้างสื่อสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อการเกิดพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ” โดยอาจารย์วราเชษฐ์ พรหมประสิทธิ์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เรื่องที่สอง “คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช ” โดยอาจารย์กฤตกร ทองนอก จากคณะมนุษยศาสตร์เรื่องนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว ยังน่าจะเป็นประโยชน์แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะที่มงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เรื่องที่สาม “การปรับปรุงกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพโรงงานขนาดเล็กในจังหวัดพัทลุง ” โดยอาจารย์ สันติ ขำตรี จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องนี้อยู่ในกระแสความนิยม ผลการวิจัยชิ้นนี้น่าจะถึงชาวบ้านได้ง่าย แต่ขอให้ถึงอย่างรวดเร็ว จะได้ทำชื่อเสียง แก่ทั้งผู้วิจัยและมหาวิทยาลัย

ปิดท้ายพิกเที่ยงด้วยคำคมของเดล คาร์เนกี “แสงแดดทำให้คนถอดเสื้อผ้าได้เร็วกว่ากระแสลม ไมตรีจิตและมิตรภาพ ก็เปลี่ยนใจผู้คนได้ง่ายกว่าความรุนแรงใดๆทั้งปวง” สวัสดิ์ดีคะ